



# ข่าว

กรมส่งเสริมสหกรณ์

ส่วนเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์

โทร. 0 2241 5885 โทรสาร 0 2241 5885

[http:// www.cpd.go.th](http://www.cpd.go.th)

## กรมส่งเสริมสหกรณ์เดินทางพัฒนาเครือข่ายกลุ่มอาชีพในสังกัดสหกรณ์ เน้นพัฒนาสินค้าให้ได้คุณภาพและสร้างความร่วมมือเพื่อให้เกิดความเข้มแข็ง

กรมส่งเสริมสหกรณ์เดินทางพัฒนาเครือข่ายกลุ่มอาชีพในสังกัดสหกรณ์ สร้างเครือข่าย 4 ภาค พัฒนาขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจทั้งด้านการผลิตและการตลาดร่วมกัน เน้นพัฒนาสินค้าให้ได้มาตรฐาน วางระบบการบริหารจัดการกลุ่มอย่างเป็นระบบ พร้อมสร้างความร่วมมือกันในเครือข่ายเพื่อให้เกิดความเข้มแข็ง และพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน

นายสมชาย ช่างณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวระหว่างการเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมพัฒนาเครือข่ายระดับป ระเทศ ภายใต้โครงการส่งเสริมพัฒนา กลุ่มอาชีพ ปี 2554 ว่า โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีกำหนดแนวทางในการประสานการทำงานร่วมกันของเครือข่ายกลุ่มอาชีพในสังกัดสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรทั่วประเทศ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการทำงานร่วมกัน การร่ว มกันกำหนดแนวทางการส่งเสริมพัฒนาเครือข่ายกลุ่มอาชีพในระดับประเทศ และการเพิ่มพูนทักษะความรู้ถึงแนวคิดในการพัฒนาเครือข่ายด้านการตลาด การขับเคลื่อนเครือข่ายระดับประเทศ และการเตรียมพร้อมของกลุ่มอาชีพในสังกัดสหกรณ์เพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์และผลกระทบของ FTA

ที่ผ่านมา กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้จัดจ้างมหาวิทยาลัยราชภัฏ ภูพระนครเป็นที่ปรึกษาทำการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการกลุ่มผู้ผลิต ภายใต้โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ตั้งแต่ ปี 2547 จำนวน 557 กลุ่ม ทำให้กลุ่มอาชีพในจังหวัดต่างๆ เกิดความคุ้นเคยและรวมตัวกันตั้งเป็นเครือข่ายระดับภาค 4 ภาค เพื่อเชื่อมโยงกลุ่มอาชีพไปสู่การพัฒนาขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจ ทั้งในด้านการผลิตและการตลาดร่วมกัน มีการจัดเวทีการประชุมปรึกษาหารืออย่าง ต่อเนื่อง เพื่อหาแนวทางในการดำเนินงานเครือข่ายอย่างยั่งยืน ซึ่งปัจจุบันทางเครือข่ายทั้ง 4 ภาค ได้มีการจัดหาเงินทุน และเปิดบัญชีในนามเครือข่ายกลุ่มอาชีพสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรระดับประเทศ เพื่อใช้เป็นเงินทุนในการจัดกิจกรรมการตลาดร่วมกัน นับเป็นความร่วมมือในการพัฒนาเครือข่าย กลุ่มอาชีพซึ่งเกิดผลสำเร็จให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรม

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การผลิตสินค้าของกลุ่มอาชีพในสังกัดสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เป็นการนำวัตถุดิบที่มีอยู่ในชุมชนมาเพิ่มมูลค่า และพัฒนาเพื่อก้าวสู่การเป็นผลิตภัณฑ์อันดับ 1 ของประเทศ ขณะที่ สหกรณ์มีสมาชิกที่ประกอบอาชีพที่หลากหลาย ทำให้เกิดการรวมตัวเป็นกลุ่มอาชีพ โดยมิสหกรณ์ทำหน้าที่ในการตลาดสนับสนุนเครือข่ายอาชีพในสังกัด ในด้านต่างๆ อาทิ เงินทุน การถ่ายทอดความรู้ จึงอยากให้กลุ่มอาชีพในสังกัดสหกรณ์ได้ยึดโยงกันอย่างเหนียวแน่น พัฒนาเครือข่ายกลุ่มอาชีพในสังกัดสหกรณ์ให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างมีเอกภาพ และมีระบบการจัดการเครือข่ายที่ดี เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งและเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จภายใต้การดำเนินงานของสหกรณ์ ทั้งนี้ เครือข่ายกลุ่มอาชีพควรตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพสินค้าที่ผลิตให้ได้มาตรฐานและรักษาคุณภาพไว้ได้คงที่ในระยะยาว จะทำให้สินค้านั้นเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคและเกิดความมั่นใจที่จะอุดหนุนสินค้าของกลุ่มอาชีพ จึงต้องเร่งสร้างความเชื่อ มั่นโดยการพัฒนาด้านค้าอย่างต่อเนื่อง และสร้างเครือข่ายกลุ่มอาชีพในทุกจังหวัด เพื่อเป็นจุดกระจายสินค้าไปทั่วประเทศ ซึ่งในปีนี้กรมส่งเสริมสหกรณ์ จะจัดงานแสดงสินค้านี้ระดับประเทศ โดยจะจัดอย่างยิ่งใหญ่ เพื่อให้เครือข่ายกลุ่มอาชีพในสังกัดสหกรณ์ ร่วมแสดงพลังโดยการนำสินค้าและผลิตภัณฑ์ของแต่ละกลุ่มมาจำหน่าย ในงานวันสหกรณ์สากล ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2554 รวมทั้งจะสนับสนุนการดำเนินงานของเครือข่ายกลุ่มอาชีพ ให้พร้อมที่ก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคงต่อไป